

VŨ THƯ Chuyển biến công tác bảo hiểm y tế

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) ở huyện Vũ Thư đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành và hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHYT được nâng lên. Số người, hộ gia đình tham gia BHYT ngày càng tăng. Công tác phối hợp thu, cấp, quản lý thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHYT kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.



Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

85,88% dân số. Số hộ gia đình tham gia BHYT toàn huyện năm 2009 là 22.506 hộ thì đến năm 2018 đã tăng lên 52.284 hộ.

Công tác khám chữa bệnh bằng BHYT được bảo đảm. Các cơ sở, đơn vị khám chữa bệnh đã cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Ngành Y tế cũng tích cực thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường mở rộng các hình thức phục vụ, đón tiếp hướng dẫn và giải thích các vướng mắc về chế độ BHYT tận tình chu đáo, kịp thời để phục vụ ngày càng tốt hơn người bệnh có thể BHYT đi khám chữa bệnh. Chính vì vậy, năm 2009, số lượt người khám chữa bệnh là 110.334 người, đạt 85,28%. Đến năm 2018 đã tăng lên 145.837 lượt.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Vũ Thư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; xác định việc thực hiện chính sách BHYT là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua hàng năm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT; vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ chính sách BHYT. Tập trung chỉ đạo phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Nâng cao chất lượng công tác BHYT và dịch vụ y tế. Đặc biệt, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế xã, thị trấn bảo đảm đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường quản lý nhà nước về BHYT. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục khám chữa bệnh BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT, phấn đấu tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại 100% trạm y tế cơ sở.

THU HOÀI

Ngay sau khi có Chỉ thị số 38-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Hàng năm, Vũ Thư đưa chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHYT vào nghị quyết, chương trình công tác, chỉ đạo của 100% cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện trong công tác triển khai, quán triệt thực hiện công tác BHYT; xây dựng được mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương, cơ quan Bảo hiểm xã hội, phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện trong việc phát triển số lượng người tham gia BHYT, cũng như bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Ngành Bảo hiểm phát động nhân dân tham gia BHYT với

tinh thần tham gia BHYT như là một hoạt động nhân đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền như xây dựng đội ngũ công tác viên về BHYT ở các địa phương, nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp về BHYT, tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các hình thức tuyên truyền miệng, bằng băng rôn, tài liệu, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử huyện... Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế ở cơ sở thôn, tổ dân phố, tích cực tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân hiểu và hưởng ứng tham gia.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác

phát động toàn dân tham gia BHYT đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh việc tuyên truyền như xây dựng đội ngũ công tác viên về BHYT ở các địa phương, nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp về BHYT, tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các hình thức tuyên truyền miệng, bằng băng rôn, tài liệu, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử huyện... Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế ở cơ sở thôn, tổ dân phố, tích cực tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân hiểu và hưởng ứng tham gia.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác



Cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Bách Thuận (Vũ Thư) tư vấn thủ tục bảo hiểm y tế cho người dân.

THÀNH PHỐ Phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang tính cộng đồng trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để chia sẻ cho một số ít người khi gặp rủi ro, bệnh tật. Luật Bảo hiểm y tế quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHYT nhằm phát huy tinh thần cộng đồng trong xã hội. Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình không chỉ góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe mà còn là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam.

Điện và đại lý thu xã, phường; mỗi hệ thống đại lý có 19 nhân viên. Công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được tích cực triển khai, đi vào nền nếp; đây là cơ sở quản lý, theo dõi và vận động các hộ gia đình tham gia BHYT. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tính đến tháng 6/2019, thành phố có 38.780 người tham gia BHYT hộ gia đình, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn lên 92%.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHYT. 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị

cơ hội được điều trị khỏi bệnh, đặc biệt là được chia sẻ gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh nặng. Với chủ trương đúng đắn, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý... vào viện phí nên giá viện phí ngày một tăng cao như hiện nay thì việc tham gia BHYT là sự lựa chọn đúng đắn, hợp lý, "đóng góp khi lành, để dành khi ốm", tránh nghèo hóa khi rủi ro ốm đau, bệnh tật.

Từ thực tế triển khai thực hiện và kết quả công tác phát triển BHYT hộ gia đình trên địa bàn thời gian qua, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các chế độ, chính sách pháp luật về BHYT,



Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

Ảnh: THU TRANG

Trong những năm gần đây, việc phát triển BHYT được Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình quan tâm chỉ đạo, trở thành một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. Mục tiêu hướng đến là thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT, mọi người dân đều được tham gia và dần hưởng lợi từ chính sách BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chủ động tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho các phường, xã, đồng thời BHYT giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình, phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của Đảng và Nhà nước. Nhiều người dân nhờ tham gia BHYT hộ gia đình: đại lý bưu

tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các địa bàn dân cư cho trên 1.200 lượt người tham dự. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và hưởng quyền lợi BHYT được tháo gỡ kịp thời, nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên, góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia.

Việc đẩy mạnh phát triển BHYT theo hộ gia đình đang được xem là giải pháp tốt nhất để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Đồng thời BHYT giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình, phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của Đảng và Nhà nước. Nhiều người dân nhờ tham gia BHYT hộ gia đình: đại lý bưu

củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và hưởng quyền lợi BHYT được tháo gỡ kịp thời, nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên, góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình ngày càng đạt được hiệu quả cao, tạo tiền đề để thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
(Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Bình)

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG HƯNG Với công tác bảo hiểm y tế học sinh

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh trên địa bàn huyện Đông Hưng luôn được chú trọng thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT luôn tăng qua từng năm, nhất là trong năm học 2018 - 2019.

Trên địa bàn huyện, một số trường học duy trì được tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm liền, trong đó Trường Tiểu học Đông La là một điển hình. Năm học 2018 - 2019, Trường có trên 800 học sinh thì 100% học sinh đều tham gia BHYT. Có được kết quả đó là do Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh và đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại nhà trường. Cô giáo Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La cho biết: Để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng tuyên truyền, phát

từ rơi, cung cấp các thông tin về BHYT học sinh tới từng phụ huynh để nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT. Thông qua những minh họa cụ thể một số trường học học sinh trên địa bàn tỉnh, huyện bị bệnh nặng được BHYT chi trả chi phí điều trị lớn đến hàng trăm triệu đồng, phụ huynh học sinh ý thức sâu sắc việc tham gia BHYT học sinh không chỉ để chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để con em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần mà còn giáo dục ý thức chia sẻ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho các em, từ đó các bậc phụ huynh tích cực tham gia BHYT học sinh cho con em mình.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 13.455 lượt học sinh khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với số tiền quỹ BHYT thanh toán trên 4,2 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2019 có 5.830 lượt học sinh đi KCB tại Bệnh viện Đa khoa huyện với số tiền BHYT thanh toán trên 997 triệu đồng. Nhiều học sinh mắc trọng bệnh, chi phí điều trị lớn vượt quá khả năng chi trả của gia đình nhưng nhờ tham gia BHYT nên được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, bản thân các em có cơ hội được điều trị khỏi bệnh, tiếp tục đến trường học tập như: Em Đỗ Trọng Đài, lớp 7A, Trường THCS Hoa Hồng Bạch bị bệnh các dị tật bẩm sinh của tim, không đặc hiệu,

điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được quỹ BHYT chi trả 113 triệu đồng. Bên cạnh việc được quỹ BHYT chi trả chi phí đi KCB tại các cơ sở y tế, khi tham gia BHYT, học sinh còn được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường như sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập...

Nếu như năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện Đông Hưng mới đạt 99,98% thì năm học 2018 - 2019 toàn huyện đã có 100% trường học và 100% học sinh tham gia BHYT. Để đạt được những kết quả đó, ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục, Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng đã tổ



Năm học 2018 - 2019, huyện Đông Hưng có 100% trường học và 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Ảnh: TRANG PHẠM

chức đợt tuyên truyền cao điểm vào đầu năm học, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, họp phụ huynh, chú trọng tuyên truyền về tính nhân văn của chính sách BHYT. Đồng thời tổ chức đối thoại, trao đổi

trực tiếp để lắng nghe những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của các thầy cô giáo và các em học sinh. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục đóng BHYT theo hướng đơn giản, thuận tiện cho

học sinh; rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; xác định và chuyển kinh phí cho các cơ sở giáo dục. Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; làm tốt công tác hướng dẫn các nhà trường trong triển khai công tác BHYT học sinh. Vì vậy, công tác BHYT học sinh trên địa bàn huyện thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Chính sách BHYT ngày càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc đối với người tham gia nói chung và học sinh nói riêng. Thực hiện tốt BHYT học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh, đồng thời là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân "vì chất lượng cuộc sống của mỗi công dân, vì tương lai của đất nước" mà huyện Đông Hưng đã đề ra.

ĐỖ HẢI ĐĂNG
(Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng)